

Số: /KH-UBND

Hón Quản, ngày tháng năm 2023

## **KẾ HOẠCH**

**Thực hiện Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 01/3/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ chính trị về Phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo**

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 19/01/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ chính trị về Phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 01/3/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về Phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Kế hoạch số 141-KH/HU ngày 27/7/2023 của Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện tại Tờ trình số 1017/TTr-BCH ngày 31/7/2023.

UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 01/3/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ chính trị về Phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo, cụ thể như sau:

### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

#### **1. Mục đích**

Cụ thể hóa nội dung cơ bản Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ, giải pháp Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22; Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác Phòng thủ dân sự.

#### **2. Yêu cầu**

- Xác định những nội dung, nhiệm vụ chính, lộ trình, thời gian và biện pháp thực hiện để các phòng, ban, ngành, đoàn thể chủ động phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW.

- Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, đơn vị, các cơ quan liên quan, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm

vụ, giải pháp đã xác định; phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phải được tiến hành thường xuyên, xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt; thực hiện tốt hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn địa phương và yêu cầu nhiệm vụ.

## II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

TT	Nội dung, biện pháp	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
<b>I</b>	<b>CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT</b>			
1	Tổ chức phổ biến, quán triệt, giáo dục, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang.	Các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
2	Tổ chức phổ biến các nội dung của Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị; Nghị quyết của tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND về phòng thủ dân sự	Đài truyền thanh – truyền hình huyện	Phòng Văn hóa, thông tin huyện UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
3	Tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức, thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Phòng thủ dân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của các lực lượng và người dân trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về phòng thủ dân sự cho cán bộ làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.	Các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên

<b>TT</b>	<b>Nội dung, biện pháp</b>	<b>Cơ quan chủ trì</b>	<b>Cơ quan phối hợp</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>
<b>II</b>	<b>XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ</b>			
1	Tham gia ý kiến xây dựng Luật Phòng thủ dân sự	Ban CHQS huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2024
2	Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự	Ban CHQS huyện, Công an huyện, các phòng, ban, ngành có liên quan	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
3	Hướng dẫn thực hiện các quy định, chính sách trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ	Công an huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
4	Rà soát, cập nhật, hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định, chính sách trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi (hồ, đập)	Phòng NN và Phát triển Nông thôn	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2025
5	Hướng dẫn thực hiện chính sách, quy định pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh	Trung tâm Y tế huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2025
6	Hướng dẫn thực hiện chính sách, quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2025
7	Hướng dẫn thực hiện chính sách, quy định pháp luật bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác khoáng sản.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2025
8	Hướng dẫn thực hiện các quy định về phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho nhiệm vụ phòng thủ dân sự.	Phòng Tài chính-Kế hoạch	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2025
<b>III</b>	<b>HOÀN THIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÒNG THỦ DÂN SỰ</b>			
1	Quy hoạch hệ thống hạ tầng, công trình... mang tính lưỡng dụng đảm bảo cho nhiệm vụ PTDS; quy hoạch đất để tổ chức các khu sơ tán cơ quan, tổ chức và nhân dân	Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2025

TT	Nội dung, biện pháp	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
2	Tổ chức sơ tán nhân dân cùng tài sản ra khỏi vùng bị thảm họa, thiên tai dịch bệnh. Chuẩn bị các phương án đối phó với các dạng thảm họa sự cố chiến tranh và sự cố do thiên nhiên, con người gây ra	UBND huyện, các xã, thị trấn	UBND huyện, các xã, thị trấn	Đến năm 2025
3	Hướng dẫn xây dựng hệ thống kế hoạch phòng thủ dân sự.	Ban CHQS huyện, các phòng, ban, ngành có liên quan	UBND huyện, các xã, thị trấn	Đến năm 2025
4	Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp	Các phòng, ban, ngành UBND các xã, thị trấn	Các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn	Đến năm 2025
<b>IV XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ</b>				
1	Tuyển chọn, cử cán bộ tham gia tập huấn, huấn luyện cứu hộ, cứu nạn đáp ứng yêu cầu huấn luyện và cứu hộ cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.	Các phòng, ban, ngành UBND các xã, thị trấn	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2025
2	Xây dựng lực lượng chuyên trách (Quân sự, Công an, giao thông, Y tế, Đoàn Thanh niên...) làm lực lượng nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh.	Các phòng, ban, ngành UBND các xã, thị trấn	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2025
3	Xây dựng lực lượng kiêm nhiệm (DQTV, dân phòng, công an xã, thị trấn bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ khu phố...) tại cơ sở đủ sức khắc phục trước mắt các sự cố xảy ra; cùng với lực lượng chuyên trách khắc phục sự cố xảy ra trên địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp.	UBND các xã, thị trấn	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2025
4	Hướng dẫn công tác trang bị cho Dân quân tự vệ, dân phòng; Công an xã, thị trấn; lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm của Quân sự, Công an và các phòng, ban, ngành, địa phương.	Ban CHQS huyện, Công an huyện	UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2025

TT	Nội dung, biện pháp	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
5	Chỉ đạo cho các trường học trên địa bàn huyện lồng ghép nội dung kiến thức về phòng thủ dân sự vào chương trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh	HĐ.GDQP&AN huyện, Phòng GD&ĐT	Các trường THPT, THCS	Đến năm 2025
6	Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh để xuyên tạc, kích động gây mất an ninh, trật tự, chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng thủ dân sự.	Công an huyện	UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2025
7	Tham gia tập huấn, huấn luyện đội ngũ cán bộ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện mới.	Công an huyện	UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2025
8	Xây dựng lực lượng dân phòng bảo đảm số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu “bốn tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư.	Công an huyện	UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2025
9	Kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng chuyên trách về phòng chống thiên tai bảo đảm tinh, gọn, thống nhất, hiệu quả.	Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2025
10	Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng các đội xung kích ở cơ sở đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai.	Ban CHPTDS huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
11	Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và cơ sở y tế theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm cũng như ứng phó các tình huống thiên tai, thảm họa.	Phòng Nội vụ huyện, Trung tâm Y tế huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2025
12	Kiện toàn tổ chức, xây dựng và đưa vào hoạt động các đội xung kích, các đội kiêm nhiệm ở địa phương bảo đảm thiết thực, hiệu quả.	UBND huyện, UBND các xã, thị trấn	UBND huyện, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên

<b>TT</b>	<b>Nội dung, biện pháp</b>	<b>Cơ quan chủ trì</b>	<b>Cơ quan phối hợp</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>
13	Xây dựng lực lượng, phương tiện bảo đảm cho công tác tuyên truyền, đưa tin, định hướng thông tin, biểu dương người tốt, việc tốt trong thực hiện phòng thủ dân sự.	UBND huyện, UBND các xã, thị trấn	UBND huyện, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
<b>V</b>	<b>XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC, TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG THỦ DÂN SỰ</b>			
1	Thực hiện cơ chế, chính sách thu hút đa dạng hóa các nguồn lực cho phòng thủ dân sự.	Các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn		Thường xuyên
2	Nghiên cứu, đề xuất, triển khai chương trình hồ, đập chứa nước	Phòng NNPT&NT	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2025
3	Nghiên cứu, đề xuất triển khai phát triển mạng lưới giao thông nông thôn để tăng cường liên kết giữa các địa phương trên địa bàn gắn với nâng cao năng lực phòng thủ dân sự cho địa phương.	Phòng Kinh tế Hạ tầng	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2030
4	Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, xây dựng kế hoạch và triển khai các khu vực dân cư an toàn, giảm thiểu rủi ro do thiên tai cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.	UBND huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2030
5	Tham mưu triển khai các phương án đảm bảo điện trong vùng bị thảm họa.	Điện lực Hớn Quản	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Theo kế hoạch PTDS
<b>VI</b>	<b>ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ</b>			
1	Trang bị và ứng dụng công nghệ số, tự động hóa cảnh báo rủi ro thiên tai, ô nhiễm môi trường.	Phòng TN&MT huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2030
2	Mua sắm các trang thiết bị công nghệ, vật liệu mới vào thu thập xử lý dữ liệu, sản xuất trang thiết bị phục vụ công tác phòng thủ dân sự.	Phòng NN và PTNT huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2030

<b>TT</b>	<b>Nội dung, biện pháp</b>	<b>Cơ quan chủ trì</b>	<b>Cơ quan phối hợp</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>
3	Mua sắm các trang thiết bị, công nghệ để ứng dụng nâng cao năng lực khám sàng lọc, phân loại ban đầu, bảo đảm hoạt động của hệ thống y tế trong các tình huống thảm họa, tăng cường các kỹ thuật chuyên sâu trong thăm khám và điều trị.	Trung tâm Y tế huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2030
4	Ứng dụng công nghệ số, công nghệ viễn thông để tăng cường kết nối, đa dạng hóa các phương thức tiếp cận với người dân để thông tin, cảnh báo các nguy cơ rủi ro và phổ biến các kỹ năng cần thiết cho cộng đồng.	Phòng VH-TT huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2030
5	Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào cải tiến trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.	Công an huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Đến năm 2030
<b>VII</b>	<b>TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN DIỄN TẬP PHÒNG THỦ DÂN SỰ</b>			
1	Tổ chức huấn luyện cứu hộ, cứu nạn tổng hợp cho các đối tượng.	Công an huyện Ban CHQS huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
2	Tổ chức huấn luyện, diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các đối tượng.	Công an huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
3	Hướng dẫn tổ chức diễn tập ứng cứu sập đổ công trình.	Công an huyện Ban CHQS huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
4	Hướng dẫn tổ chức diễn tập ứng phó với các loại hình thiên tai.	Phòng NN&PTNT	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
5	Hướng dẫn tổ chức diễn tập ứng phó các sự cố rò rỉ hóa chất độc môi trường.	Phòng KT-HT	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên

<b>TT</b>	<b>Nội dung, biện pháp</b>	<b>Cơ quan chủ trì</b>	<b>Cơ quan phối hợp</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>
6	Hướng dẫn tổ chức diễn tập ứng phó thảm họa ô nhiễm môi trường.	Phòng TN&MT	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
7	Hướng dẫn tổ chức diễn tập các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.	Phòng NN&PTNT	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
8	Tổ chức luyện tập, diễn tập cho hệ thống y tế theo kịch bản ứng phó với các tình huống thảm họa dịch bệnh.	Trung Tâm y tế huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
9	Tổ chức luyện tập sử dụng lực lượng thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thảm họa trong lễ hội sự kiện, thể thao điểm du lịch.	Phòng VH-TT huyện	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
10	Tổ chức huấn luyện, luyện tập ứng phó thảm họa hàng không dân dụng, thảm họa đường bộ.	Phòng KT-HT	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
<b>VIII</b>	<b>TIẾN HÀNH SƠ KẾT TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG THỦ DÂN SỰ</b>			
1	Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết và sau mỗi đợt khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, sau diễn tập PTDS.	Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự	Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp	Hàng năm sau khi thực hiện nhiệm vụ
2	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn của ngành và địa phương đặt ra về phòng thủ dân sự trong tình hình mới.	Các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn	Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn	Khi sơ kết tổng kết cần thiết, theo yêu cầu

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Trên cơ sở những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ, kế hoạch của UBND huyện. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện nội dung chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện; xây dựng kế hoạch thực hiện, hoàn thành trước ngày 15/6/2023; tăng cường kiểm



tra, đơn đốc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và kế hoạch của UBND huyện.

**2.** Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn, kiểm tra, đơn đốc triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh) và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Ban Chỉ huy quân sự huyện) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (b/c);
- Bộ CHQS tỉnh (b/c);
- TT HU – TT.HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan (t/h);
- UBND 13 xã, thị trấn (t/h);
- LĐVP, CV (Nhân);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Xuân Trường**